

Số: **67**/BC-LĐLĐ

Hà Tĩnh, ngày **14** tháng 6 năm 2024

## BÁO CÁO

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Thực hiện Kế hoạch 261-KH/TU-NC ngày 29/5/2024 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo như sau:

### I. TÌNH HÌNH ĐOÀN VIÊN, CNVCLĐ

Hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh có 20 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (13 LĐLĐ cấp huyện, 07 CĐ ngành và tương đương) với 1.511 công đoàn cơ sở (CĐCS), 69.991 đoàn viên (trong đó: khu vực hành chính, sự nghiệp 1.109 CĐCS với 43.390 đoàn viên; khu vực doanh nghiệp 402 CĐCS với 26.601 đoàn viên)

Đội ngũ đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) của tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý điều hành của nhà nước và mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có các chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đào tạo, chuyển đổi nghề để thích ứng với cuộc cách mạng khoa học 4.0; đồng thời mong muốn các cấp công đoàn thường xuyên quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng và thực sự là chỗ dựa cho đoàn viên và người lao động.

Đa số đoàn viên, CNVCLĐ ý thức được tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy, từ đó đã tự giác thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc đấu tranh phòng, chống ma túy. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến công tác này; việc tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, CNVCLĐ chưa thường xuyên, liên tục; sự phối hợp giữa Liên đoàn Lao động huyện, ngành với các lực lượng chức năng liên quan trong công tác phòng chống ma túy (PCMT) còn thiếu đồng bộ, chưa thường xuyên.

### II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

#### 1. Ban hành kế hoạch, chỉ đạo thực hiện

Để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy và các TNXH trong CNVCLĐ, hàng năm Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động ký kết chương trình phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tỉnh, Ban Thường trực phòng, chống ma túy tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục PCMT trong đoàn viên, CNVCLĐ với nhiều nội dung và hình thức đạt được hiệu quả cao.

Chỉ đạo các cấp công đoàn chủ trì, phối hợp tổ chức một số hoạt động văn hóa,



văn nghệ thể thao, các cuộc thi qua mạng xã hội tạo sân chơi lành mạnh, giúp đoàn viên, CNVCLĐ tránh xa các tệ nạn xã hội.

Hàng năm, LĐLĐ tỉnh đều ban hành các văn bản về hướng dẫn ký cam kết thực hiện phong trào “Ba không” (không ma túy, không cờ bạc ăn tiền, không vi phạm an toàn giao thông); xây dựng các kế hoạch về tổ chức các lớp tập huấn về phòng chống, kiểm soát ma túy.

Chỉ đạo, hướng dẫn các Liên đoàn Lao động cấp huyện, ngành và các công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác tuyên truyền PCMT trong CNVCLĐ. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy.

Tập trung chỉ đạo và giao chỉ tiêu các Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn đăng ký xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”. Tổ chức Hội nghị báo cáo viên để cung cấp thông tin định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, CNVCLĐ.

## **2. Kết quả thực hiện**

### **2.1 Công tác tuyên truyền, giáo dục**

Công tác tuyên truyền giáo dục luôn được các cấp công đoàn chú trọng và thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền, cảnh báo trong đoàn viên, CNVCLĐ về tác hại của ma túy... với các hình thức: lồng ghép tại các hội nghị, tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt công đoàn, giao lưu văn hóa, văn nghệ và TDTT..., phát hành tài liệu tuyên truyền, tờ rơi, tờ phướn, pano, áp phích, tuyên truyền thông qua mạng xã hội (trang facebook, zalo...)

Phát hành trên 1000 tờ gấp có nội dung về phòng, chống tội phạm ma túy nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Giai đoạn 2019 - 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia cuộc thi trực tuyến về luật phòng chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động do Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai, Kết quả: có 20.506 đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Cuộc thi. Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNVCLĐ về các quy định của pháp luật, đồng thời khơi dậy tinh thần lao động giỏi, lao động sáng tạo, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Báo Lao động, Tạp chí Lao động Công đoàn làm các phóng sự, tin, bài viết tuyên truyền về tác hại của ma túy và việc triển khai công tác phòng chống ma túy của các cấp công đoàn toàn tỉnh, đã có trên 35 tin, bài được đăng tải trên Báo Lao động, Báo Hà Tĩnh, Tạp chí Lao động và Công đoàn; Trang thông tin điện tử Công đoàn Hà Tĩnh, hàng ngàn tin, bài, hình ảnh được đăng tải, chia sẻ trên trang facebook, nhóm zalo Công đoàn Hà Tĩnh về phòng chống ma túy.



## **2.2. Kết quả xây dựng mô hình “Khu nhà trọ công nhân không có tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội”; Việc triển khai thực hiện phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ”**

Xây dựng mô hình “Điểm học tập, sinh hoạt văn hóa”, xây dựng “Tủ sách pháp luật” phục vụ công nhân lao động gắn với các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa công nhân tại khu kinh tế, khu công nghiệp. Đến nay công đoàn các cấp đã xây dựng được 1.122 tủ sách pháp luật, hàng năm các đơn vị đã bổ sung tài liệu tuyên truyền về Luật phòng chống ma túy.

Hàng năm, BCH CĐCS tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ ký cam kết thực hiện phong trào “Ba không” (trong đó có nội dung về: Không sử dụng ma túy; Không tàng trữ, mua bán chất ma túy và không dung túng bao che cho đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy). Có 97% CĐCS và trên 90% CNVCLĐ ký cam kết không liên quan đến ma túy. Đến nay các mô hình đang hoạt động tốt và đã được các cấp công đoàn nhân rộng; LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các CĐCS xây dựng mô hình điểm về phong trào “Ba không”, hiện nay, đã xây dựng và tiếp tục duy trì và xây dựng 62 mô hình điểm về “Ba không” tại các CĐCS.

Công tác phòng, chống ma túy được các cấp công đoàn triển khai đồng bộ gắn với xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, công đoàn cơ sở vững mạnh và các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ, phát huy sáng kiến, cải tiến nâng cao năng suất, tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng, góp phần ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật.

### **3. Đánh giá chung**

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai kịp thời công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong CNVCLĐ. Kết hợp để mở các lớp truyền thông phòng chống ma túy cho cán bộ công đoàn cơ sở và CNVCLĐ, nhất là đối tượng khu vực sản xuất kinh doanh ngoài Nhà nước.

Hình thức tuyên truyền đã có nhiều đổi mới, đa dạng, phong phú hơn thu hút sự chú ý của người nghe, nhất là hình thức sân khấu hoá truyền thông, thông qua mạng xã hội (trang facebook, zalo Công đoàn Hà Tĩnh) tạo điều kiện cho CNLĐ được tham gia tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về ma túy.

Nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về ma túy đã chuyển biến tích cực, rõ nét; không có CNVCLĐ liên quan đến sử dụng, sản xuất, buôn bán và vận chuyển ma túy bị pháp luật xử lý.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI**

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong CNVCLĐ với nhiều hình thức như tập huấn, truyền thông trực tiếp, tuyên truyền miệng, phát tờ gấp, tờ rơi... Tổ chức lồng ghép gắn với tuyên truyền giáo dục pháp luật của các cấp công đoàn, nhất là công đoàn các doanh nghiệp, công đoàn xã, phường, thị trấn.



Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội tỉnh mở các lớp tập huấn truyền thông cho cán bộ công đoàn cơ sở, đội ngũ báo cáo viên công đoàn, CNVCLĐ khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, các xã phường, thị trấn về công tác phòng chống ma túy...

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sân chơi lành mạnh cho cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Tổ chức khảo sát, nắm dư luận xã hội về tình hình CNVCLĐ liên quan đến tội phạm ma túy, người nghiện ma túy.

#### **IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

##### **\* Đề nghị Ban Thường trực PCTP, PCMT tỉnh**

Kính đề nghị bố trí kinh phí hàng năm cho Liên đoàn Lao động tỉnh mở các lớp tập huấn và kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về động CNVCLĐ đặc biệt là công nhân lao động trong các doanh nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy.

Hỗ trợ tài liệu dạng sổ tay, tờ gấp, tờ rơi có nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, mang tính thực tiễn cao và hỗ trợ thêm số lượng để phát cho CNVCLĐ; hỗ trợ kinh phí phục vụ tuyên truyền; tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ công đoàn.

Thông tin kịp thời cho LĐLĐ tỉnh về những vụ việc, cá nhân... liên quan đến ma túy, nhất là cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

##### **Nơi nhận:**

- Phòng Tham mưu CA tỉnh (TT BCĐ 138);
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VT, Ban TG - NC.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Ngô Đình Vân**